

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑ ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

การดำเนินงานสนับสนุนเรื่องยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นไปตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๙๑๗/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ กระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๑. เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการที่นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อประกาศเป็นพระราชโองการต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ๖ คณะ ก็อยู่ระหว่างการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการ จัดทำคู่ขนานกันไป ซึ่งหากมีพระราชโองการยุทธศาสตร์ชาติลงมา ก็จะได้ประกาศใช้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติในเวลาไม่ห่างกันมากนัก คาดว่าจะมีพระราชโองการยุทธศาสตร์ชาติภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ และจะ สามารถประกาศใช้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งตัวแผนแม่บทนี้จะมี ความสำคัญและลงรายละเอียดในเชิงตัวชี้วัดหรือค่าเป้าหมาย ซึ่งต่อไปหากหัวหน้าส่วนราชการใดไม่ปฏิบัติตาม จะมีโทษโดยเข้าสู่กระบวนการของ ป.ป.ช.

ในส่วนกระทรวงมหาดไทย ได้สนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ โดยกลไกฝ่ายเลขานุการ กลุ่มภารกิจกระทรวงทั้ง ๔ ด้าน และ ป.ย.ป.มท. ส่วนใหญ่จะเป็นงานประชุมร่วมกับคณะกรรมการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้านในการให้ข้อมูล ความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งการดำเนินการก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ สศช. จะดำเนินการจัด “ป.ย.ป. Camp” ในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งใหญ่เพื่อเตรียมการจัดทำ แผนแม่บท โดยการมีส่วนร่วมของทุกส่วนราชการต่อไป

๒. เรื่องการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน

ภายหลังจากที่มีการประกาศใช้แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน ลงราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ กระทรวงมหาดไทยได้ให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนงาน โครงการที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูป ประเทศ โดยได้บันทึกในระบบติดตามประเมินของ สศช. ที่เรียกว่า ระบบ eMENSOCR (อ่านว่า อีเม็นซ) เรียบร้อย แล้ว ซึ่งระบบนี้จะกลายเป็นระบบการติดตามประเมินผลแห่งชาติในอนาคตอันใกล้

ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ได้ขับเคลื่อนแผนงาน โครงการที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูป ประเทศ โดยในเบื้องต้น ได้คัดเลือกแผนงาน โครงการเน้นหนักของ มท. จำนวน ๑๑ เรื่อง เพื่อขับเคลื่อนให้ เห็นผลเป็นรูปธรรม ดังนี้ ๑. การบริหารจัดการขยะ ๒. การบริหารจัดการภัยพิบัติ ๓. การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ๔. RTK ๕. การจัดทำผังบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำและเส้นทางในลุ่มน้ำ ๖. การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน และบริการภาครัฐ (Linkage Center) ๗. One Plan ๘. จังหวัดพันธุ์ใหม่ ๙. แผนปฏิบัติการปฏิรูปกฎหมายล้ำสมัย ๑๐. การนำสายไฟฟ้าลงดิน ๑๑. การพัฒนาระบบ e-Service สำหรับชำระค่าสาธารณูปโภค